

2 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน “2024 Rakkaew University Sustainability Showcase”

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายชื่อโครงการที่ร่วมแสดงผลงาน
 2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน
 3. กำหนดการ

มูลนิธิรากแก้ว เป็นองค์กรสาธารณกุศล ทำงานร่วมกับผู้นำสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจ สร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน พัฒนาศักยภาพ และทักษะด้านต่างๆ ของนิสิตนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้รุ่นใหม่ที่มีพร้อมทำประโยชน์ให้ผู้อื่น สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และมีส่วนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยใช้พลังจากธุรกิจขับเคลื่อน ในปี พ.ศ. 2567 นี้ มูลนิธิฯ ได้เปิดรับโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือโครงการธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษา 40 แห่งส่งโครงการเข้าร่วมจำนวน 60 โครงการ

มูลนิธิฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามเกณฑ์ของโครงการรากแก้วจำนวน 26 โครงการ เพื่อเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “2024 Rakkaew University Sustainability Showcase” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาระดับประเทศประจำปี ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ได้นำเสนอผลสำเร็จของโครงการที่ได้ดำเนินงานร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการสร้างพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพ พลัง ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ผ่านการจัดนิทรรศการ โดยนิสิตนักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ ในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างเครือข่ายกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันฯ อื่นๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการทำประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากนี้เป็นโอกาสดีที่นิสิตนักศึกษาจะได้รับคำแนะนำจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชนมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ การจัดงานยังมีเป้าหมายในการเผยแพร่การทำความดีของเยาวชนให้ปรากฏสู่สาธารณะ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีค่า เชิดชูเกียรติ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รุ่นใหม่ทำประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ มูลนิธิรากแก้ว จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้บริหารในสังกัดของท่านเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้กับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมงานชมบูทนิทรรศการ และชมการนำเสนอโครงการฯ ของนิสิตนักศึกษาตาม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ออนไลน์ <https://forms.gle/6qDcJm6JunhUioj8> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ โดยผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน 200 ท่านแรก จะได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิรากแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)

ประธานมูลนิธิรากแก้ว

สแกนเพื่อลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน

